



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

22 พฤษภาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 22 พ.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4,739 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,411,494 ราย เสียชีวิต 31 ราย เสียชีวิตสะสม 29,746 ราย รักษาหายเพิ่ม 7,391 ราย รักษาหายสะสม 4,325,956 ราย ยังรักษาอยู่ 55,792 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 526,989,514 (+598,616) ราย เสียชีวิต 6,299,625 (+755) ราย รักษาหาย 496,784,692 (+627,055) ราย

ประเด็นที่น่าสนใจ คือ โมเดอร์นา ยื่นขออนุญาตการใช้วัคซีนโควิดในเด็กอายุ 6 เดือน - 6 ปี กับ FDA ของสหรัฐฯ และองค์การยาแห่งสหภาพยุโรป สหรัฐฯ เสนอวัคซีนโควิดช่วยเกาหลิเหนื่อ แต่ไร้เสียงตอบรับ ล่าสุดติดเชื้อแล้ว 2.5 ล้านคน

ประเด็นสำคัญ

1. ผ่อนคลายมาตรการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ประชาชาติ, ผู้จัดการ, Hfocus, acnews)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. กล่าวว่า การผ่อนคลายมาตรการให้เปิดสถานบันเทิง 1 มิ.ย. นี้ จะเริ่มในพื้นที่ฟ้าและสีเขียวใน 31 จังหวัด ระหว่างนี้ผู้ประกอบการต้องซักซ้อมแผนการป้องกันโรค ภาคประชาชนต้องสร้างความปลอดภัยให้กลุ่มเสี่ยง 608 ในบ้าน โดยพาไปฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้น ส่วนพื้นที่สีเหลืองจะมีการพิจารณาในลำดับต่อไป

- ในการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. กรมควบคุมโรคมีแนวทางให้ผู้ติดเชื้อโควิดกลุ่มที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการ สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ โดยในคูหาจะแยกโซน ไม่ให้ปะปนกัน ขอให้เลี่ยงการเดินทางด้วยรถสาธารณะ ป้องกันตนเองสูงสุด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ TNN

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุโควิด 19 ใกล้เข้าสู่รอบการเป็น "โรคประจำถิ่น" ทำให้สามารถผ่อนคลายเปิดสถานบันเทิงได้ ส่วนการถอดหน้ากากอนามัยจะพิจารณาหลังโควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่น โดยพิจารณาจากจำนวนผู้ป่วยหนักและผู้เสียชีวิตเป็นหลัก

2. แนะนำสถานการณ์ขาลงอย่าประมาท

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ, เว็บไซต์ ไทยรัฐ

- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์ว่า สถานการณ์ระบาดของไทยจากข้อมูล Worldometer จำนวนติดเชื้อรายใหม่ รวม ATK สูงเป็นอันดับ 11 ของโลก และอันดับ 5 ของเอเชีย ขณะที่จำนวนเสียชีวิตสูงเป็นอันดับ 10 ของโลก และให้ข้อมูล 1. อัตราการแพร่ระบาดของ BA.4/BA.5 แทนที่สายพันธุ์ BA.2 มีความรวดเร็ว สะท้อนให้เห็นว่าพฤติกรรมการป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอเป็นเรื่องสำคัญ แม้ BA.2 ทั่วโลกจะเป็นขาลง แต่มีโอกาสระบาดขยายวงขึ้นอย่างรวดเร็วได้ หากประมาท 2. ภาวะตับอักเสบรุนแรงในเด็กเล็ก ผู้ปกครองควรแนะนำลูกหลาน ฝึกทักษะที่จำเป็นเพื่อที่จะป้องกันการติดเชื้อ และ 3. ความรู้โดยย่อเกี่ยวกับฝีดาษลิง ติดต่อกันจากสัตว์สู่คน และคนสู่คน ทางละอองฝอยจากระบบทางเดินหายใจ จากการสัมผัสสิ่งคัดหลั่งหรือสัมผัสแผลของผู้ป่วย ระยะฟักตัวนาน 5-21 วัน ระบาดในหลายประเทศ คนไทยควรติดตามสถานการณ์ ฝ้าระวัง และป้องกันตนเอง ทั้งฝีดาษลิงและโควิด 19 ด้วยการใส่หน้ากาก ล้างมือ และหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด

3. เปรียบเทียบฝีดาษลิงกับโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กท.ธุรกิจ

- 5 ข้อเปรียบเทียบระหว่าง "ฝีดาษลิง" กับ "โควิด 19" คือ 1. **ตัวเชื้อ** ฝีดาษลิง เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่ม Poxviridae พบได้ในสัตว์หลายชนิด โดยเฉพาะตระกูลลิงและสัตว์ฟันแทะ ส่วนโควิด 19 เป็นเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ SARS-Cov-2 2. **การติดต่อ** ฝีดาษลิง ติดต่อกันจากการสัมผัสบาดแผลหรือผิวหนัง ติดต่อกันจากสัตว์สู่คน ส่วนโควิด 19 เป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจ แพร่จากคนสู่คนจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อผ่านทางละอองเสมหะจากการไอ จาม น้ำมูก น้ำลาย 3. **อัตราป่วยเสียชีวิต**

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ฝีดาษลิง มีระยะฟักตัว 7-14 วัน อาจถึง 21 วัน ผู้ป่วยส่วนใหญ่หายเองได้ อัตราเสียชีวิตอยู่ที่ 3-6% ส่วนโควิด 19 อัตราป่วยเสียชีวิตทั่วโลก 1.20% 4. วัคซีน วัคซีนป้องกันโรคไข้ทรพิษป้องกันโรคฝีดาษลิงได้ 85% ส่วนวัคซีนโควิด 19 พัฒนาในปี 2563 มีทั้งชนิดเชื้อตาย ชนิดmRNA ชนิดไวรัส แวกเตอร์ และชนิดโปรตีนซับยูนิต 5. สถานการณ์ระบาด ฝีดาษลิงอาจจะระบาดในหลายประเทศยุโรป ส่วนโควิด 19 มีการระบาดทั่วโลก</p>	
<p>มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยโพสต์</p> <p>- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกฯ ขอบขอบคุณภาคส่วน ที่ร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดเคร่งครัด เป็นผลให้ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตลดลง ทำให้รัฐบาลพิจารณาผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดผ่อนคลายให้เปิดสถานบันเทิง ขอให้ประชาชนยกการ์ดสูงต่อเนื่อง</p>	
<p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ออกหน่วยแพทย์พระราชทาน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์, เดลินิวส์, ch3plus, ch7</p> <p>- สมเด็จพระเจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬารัตน์ และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬารัตน์ ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต</p>	-
<p>การประชุมสมัชชาอนามัยโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ infoquest</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. มีกำหนดนำคณะผู้บริหาร สธ. เข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลก (World Health Assembly : WHA) สมัยที่ 75 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เพื่อหารือแลกเปลี่ยนในวาระสำคัญด้านสุขภาพและสาธารณสุข โดยรองนายกรัฐมนตรี จะกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมภายใต้หัวข้อ Health for Peace, Peace for Health และนำเสนอผลสรุปจากกิจกรรมการประเมินสถานการณ์การรับมือกับโรคระบาดในประเทศไทย ซึ่ง WHO ได้เลือกประเทศไทยให้เป็นประเทศต้นแบบลำดับที่ 3 ในการดำเนินกิจกรรม</p>	-
<p>ดูแลสุขภาพช่วงหน้าฝน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ChiangmaiNews</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ อาจเป็นหวัด ไอ เจ็บคอ ได้ง่าย แนะนำให้กินผักผลไม้ สมุนไพร เช่น พริกหวาน บรอกโคลี กะเพรา กระเทียม หอมแดง หอมใหญ่ ตะไคร้ มะนาว ชিং ขมิ้น เป็นต้น ช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ควรกินผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินซีเป็นประจำ เช่น มะละกอ ส้มเขียวหวาน ส้มโอ สตรอว์เบอร์รี่ ฝรั่ง เงาะ ลิ้นจี่ เป็นต้น จะช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ น้ำฝนควรนำมากรองให้สะอาดและต้มสุก เพื่อป้องกันโรคระบบทางเดินอาหารได้ นอกจากนี้ แนะนำให้พกร่ม เสื้อกันฝน และควรเตรียมเสื้อผ้าไว้ผลัดเปลี่ยน ไม่ควรย่ำน้ำที่ท่วมขังด้วยเท้าเปล่า ควรสวมรองเท้าบูทเพื่อป้องกันอันตรายจากของมีคม สัตว์มีพิษ หรือเชื้อโรค</p>	-
<p>โรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ TNN</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า ปวดหลังมานาน อาการปวดเรื้อรัง อาจเป็นโรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบชนิดติดเชื้อ โดยมีการอักเสบของข้อกระดูกสันหลัง ข้อต่อตามร่างกาย กระดูกบริเวณที่เส้นเอ็นยึดเกาะ ม่านตาและลำไส้ ในระยะแรกผู้ป่วยอาจมาพบแพทย์ด้วยอาการปวดหลังส่วนล่าง หรือปวดสะโพกเรื้อรังโดยเฉพาะช่วงเช้าหรือหลังพักผ่อน ทำให้เคลื่อนไหวลำบาก ทำงานไม่ได้ จนเกิดภาวะหลังคด ทรงตัวลำบากและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน แต่คาดว่าอาจเกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยง เช่น พันธุกรรม อายุ ซึ่งพบเพศชายมากกว่าเพศหญิง ควรพบแพทย์เพื่อรับการรักษา</p> <p>- นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผอ.สถาบันประสาทวิทยา กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีอาการที่แตกต่างกันไปตามระดับความรุนแรงของโรค การรักษาหลัก คือ การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยในการสังเกตตัวเองและเข้าใจตัวโรคว่ายังไม่มียาป้องกันหรือรักษาให้หายขาด แต่สามารถควบคุมและชะลอการดำเนินโรคได้</p>	-
<p>โรคฝีดาษลิง</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, thaipbs, thestandard, ch3plus)</p> <p>- WHO เตือน มีโอกาสพบผู้ติดเชื้อโรคฝีดาษลิงมากขึ้น หลังพบผู้ติดเชื้อแล้วมากกว่า 80 คน ใน 12 ประเทศ รวมทั้งพบผู้ต้องสงสัยอีก 50 คน แม้จะยังไม่มียาวัคซีนสำหรับโรคนี้โดยตรง แต่ใช้วัคซีนไข้ทรพิษทดแทนได้ผลประมาณร้อยละ 85 ทั้งนี้ ได้เรียกประชุมฉุกเฉินเพื่อหารือมาตรการรับมือ พร้อมทั้งข้อสังเกตว่าการระบาดครั้งนี้มีความผิดปกติอยู่ 3 ประการ คือ</p> <p>1) ผู้ป่วยเกือบทุกรายไม่มีประวัติเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดของฝีดาษลิง 2) ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม "ชายรักชาย" ซึ่งเมื่อแสดงอาการป่วยจึงไปพบหมอที่คลินิกรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ 3) การพบผู้ติดเชื้อในกว่า 10 ประเทศแสดงให้เห็นว่าโรคมีการแพร่กระจายมาสู่ระยะหนึ่งแล้ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงษ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำวิธีป้องกันโรคฝีดาษลิง คือ 1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับเลือด สารคัดหลั่ง หรือตุ่มหนองของสัตว์ที่ติดเชื้อหรือสัตว์ป่า 2. หลีกเลี่ยงการกินเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกไม่เพียงพอ 3. หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์เมื่อสัมผัสกับสัตว์หรือคนที่ติดเชื้อหรือเดินทางเข้าไปในป่า 4. ไม่นำสัตว์ป่ามาเลี้ยงหรือนำเข้าสัตว์จากต่างประเทศโดยไม่มีมาตรการป้องกันโรค 5. กรณีมีการเดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตติดโรค ต้องทำการคัดกรองและเฝ้าระวังอาการจนครบ 21 วัน หากมีอาการป่วยให้รีบไปพบแพทย์ทันที และทำการแยกกักเพื่อไม่ให้แพร่กระจายเชื้อ</p>	
<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยรัฐ</p> <p>- นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ ศธ. และ กษ. ร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการผลักดัน กัญชา กัญชง ให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่นำมาใช้ประโยชน์ในด้านการแพทย์และสุขภาพ โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา กัญชงในประเทศ เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่ดีเป็นต้นพันธุ์คุณภาพ พร้อมกระจายต้นกล้ากัญชา 1 ล้านต้น ให้ประชาชนปลูกในครัวเรือนเพื่อใช้ประโยชน์ รวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกตามมาตรฐาน GAP เพื่อพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจ ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนในการปลูกและนำส่วนต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยกำหนดแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนการใช้กัญชา กัญชงที่ปลอดภัยอย่างเป็นระบบ</p>	-
<p>ข่าวบิดเบือน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>- สถาบันประสาทวิทยา ชี้แจงประเด็นที่มีการแชร์เรื่องค่าความดันโลหิต สามารถบอกโรค หรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะภายในได้ ว่า เป็นข้อมูลบิดเบือน ความดันโลหิต คือ การวัดแรงดันของหลอดเลือดที่สัมพันธ์กับการบีบและคลายตัวของหัวใจ ผู้ที่มีความดันโลหิตสูง สามารถให้การวินิจฉัยได้ว่าอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อหลอดเลือดและอวัยวะต่าง ๆ ที่สำคัญ แต่ความดันโลหิตไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นโรคอะไร</p>	-